

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY
NINH
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN

- Họ và tên: LÊ MINH THẾ
- Ngày tháng năm sinh: 16/8/1974
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật của địa phương và việc thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân ban hành.

Được làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là vinh dự của bản thân, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với Nhân dân toàn tỉnh. Nếu được Nhân dân tin tưởng bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ có các hành động như sau:

1- Thực hiện đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định đối với người đại biểu được Nhân dân tín nhiệm bầu ra; thực hiện tốt, đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

2- Nắm chắc, toàn diện tình hình trong tỉnh, tham gia cùng với Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh vững mạnh.

3- Nắm chắc tình hình địa phương nơi tham gia ứng cử; phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đã được ban hành; đề xuất, tham gia định hướng các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế mà địa phương có thế mạnh, tăng thu nhập cho người dân, tạo việc làm ổn định, xoá đói, giảm nghèo bền vững; đề xuất các giải pháp về bảo đảm về an ninh trật

tự, nhất là an ninh nông thôn, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới theo hướng kiểu mẫu.

4- Gần dân, thường xuyên đi thực tế cơ sở, cộng đồng dân cư để tìm hiểu, lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; có giải pháp tập hợp Nhân dân tham gia vào các tổ chức hội, đoàn, nâng cao chất lượng của các tổ chức quần chúng ở cơ sở; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

5- Theo dõi kết quả thực hiện ý kiến nghị của cử tri, những gì đã có chủ trương, chính sách rồi thì giải đáp, hướng dẫn và chú trọng công tác thông tin để nhân dân được rõ, thực hiện, những vấn đề vướng mắc, bức xúc chính đáng của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã thì phối hợp, đôn đốc giải quyết thỏa đáng. Những gì vượt quá thẩm quyền thì cùng tổ đại biểu thống nhất nội dung đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cho bà con cử tri. Trên tinh thần mọi ý kiến chính đáng của cử tri đều được ghi nhận và giải quyết thỏa đáng theo thẩm quyền rồi trả lời cho bà con cử tri trong thời gian sớm nhất.

6- Tham gia thực hiện tốt công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, chú trọng giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, các chương trình, kế hoạch trọng tâm đã được triển khai và các vấn đề mà người dân đang quan tâm, các vấn đề nổi cộm, bức xúc để đề xuất kịp thời chấn chỉnh, có giải pháp thực hiện tốt hơn; nghiên cứu nắm chắc tình hình, vấn đề để thực hiện tốt nhiệm vụ chất vấn trong các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bản thân tôi, dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ có cơ hội, điều kiện thuận lợi để thể hiện sở trường, năng lực của mình và đề đạt, đưa những vấn đề cử tri quan tâm, cũng như các nội dung đã nêu trong chương trình hành động này vào chương trình nghị sự của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trân trọng!

Tây Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021


Lê Minh Thế